



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' ภูมิปัญญาปราชญ์พิษณุโลก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว-ยั่งยืน	แนวหน้า
2. กก.ยึดมติเดิม แบน2สารเคมี	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. คลายล็อกทั่วประเทศ '6 กิจกรรม'เฮ ศบค.ไฟเขียวเปิดบริการ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
4. จัดพิธีสำคัญแบบปิด กันโควิด-19ระบาค	ไทยโพสต์
5. พณ.จับมือ7แพลตฟอร์มขายผลไม้ออนไลน์ตปท.	สวามรัฐ
6. ก.เกษตรฯ ผุดศูนย์เรียนรู้อีคอมเมิร์ซ ขยายความร่วมมือ'มติชนอคาเดมี'	มติชน
7. ภาพข่าว: ตรวจราชการ	แนวหน้า
8. พณ.ตั้ง7แพลตฟอร์มออนไลน์ เร่งระบายผลไม้เกรดส่งออก	มติชน
9. คอลัมน์: เกษตรแถวหน้า: การขับเคลื่อนของขบวนการสหกรณ์...ช่วยเหลือเกษตรกร...	แนวหน้า
10. จัดกิจกรรมสำคัญตลอดเดือนพฤษภาคมวันวิสาขบูชา-พีชมงคลรับสถานการณ์โควิด	แนวหน้า
11. เยียวภาคเกษตรเจอปม ทะเบียน4หน่วยงาน'ซ้ำซ้อน'	กรุงเทพธุรกิจ
12. ปก.บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง	มติชนสุดสัปดาห์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 'ธนาคนำน้ำใต้ดิน' ภูมิปัญญาปราชญ์พิษณุโลก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว-ยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 14248 หน้า : 8 (บน)

# 'ธนาคนำน้ำใต้ดิน' ภูมิปัญญาปราชญ์พิษณุโลก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว-ยั่งยืน

**นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในจ.พิษณุโลก มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 23,517 ไร่ ส่วนใหญ่พบในอำเภอวัดโบสถ์ ชาติตระการ และเนินมะปราง (ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2563 จากรายงานผลกระทบต่อภาคการเกษตรของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัญหาภัยแล้งของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก) สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ ได้แก่ มันสำปะหลัง และไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง) ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาน้ำฝนไม่ให้ผ่านพื้นที่กุดการณภัยแล้งปีนี้ได้ โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาดินพืชให้เพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นแนวทางการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ในระยะยาวและยั่งยืน

จากการลงพื้นที่ของสำนักงาน



พลเชษฐ์ ตราโช

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร พบว่า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรที่นำหลักการสร้าง "ธนาคนำน้ำใต้ดิน" หรือเรียกว่า "แก้มลิงที่มองไม่เห็น" มาประยุกต์สร้างแหล่งน้ำในไร่นาของตนเอง โดยจากการสัมภาษณ์นายทองปาน เผ่าโสภา ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุดา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก บอกเล่าว่า คนได้น้ำองค์ความรู้ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการสังเกตบ่อน้ำบาดาล ที่ขุดเจาะไว้ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า เมื่อสูบน้ำไปได้ระยะหนึ่งน้ำก็จะแห้ง ไม่สามารถสูบน้ำได้อีก และช่วงฤดูฝนน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ่อ จะแห้งเร็วกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งจากการสังเกตดังกล่าวจึงได้ทดลองขุดบ่อเพิ่มอีกหนึ่งบ่อเพื่อเติมน้ำลงใต้ดิน ผลพบว่า สามารถเติมน้ำในบ่อได้จำนวนมากโดยไม่เต็ม และในขณะที่ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ่อ น้ำจะไหลลงไปได้ดินได้เร็วขึ้นทำให้พืชที่เพาะปลูกในบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ค่านาอนุญาต ไส้ฉะฉะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการทำธนาคนำน้ำใต้ดิน ของนายทองปาน ทำได้ง่ายและใช้เงินทุนไม่มาก โดยหาจุดที่มีน้ำท่วมขังทำการขุดบ่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ระดับน้ำที่ท่วมขัง สภาพพื้นดิน และ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14248 หน้า : 8 (บน)

หัวข้อข่าว : 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' ภูมิปัญญาปราชญ์พิษณุโลก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว-ยั่งยืน

ชั้นหิน ขุดบ่อให้ลึกประมาณ 1-3 เมตร ให้  
ทะลุชั้นดินเหนียว จากนั้นให้ใส่ท่อพีวีซี ที่มี  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว ไว้ตรงกลาง  
บ่อให้พ้นจากพื้นดินเพื่อเป็นท่อระบายอากาศ  
นำเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ในชุมชนใส่ลงไป  
ในบ่อ เช่น กรวด หิน ขวดน้ำ ขางรถยนต์  
เป็นต้น โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง  
แหล่งน้ำใต้ดินประมาณ 4,000-5,000 บาท/  
บ่อ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2 บ่อ สำหรับใช้ ใน  
ฟาร์มบนเนื้อที่ปลูก 16.75 ไร่ ทำการผลิต  
แบบอินทรีย์ แบ่งตามสัดส่วนเป็นข้าวพันธุ์  
หอมปทุมและพันธุ์โรซเบอรี่ 4 ไร่ ไม้ผล  
5 ไร่ พืชผัก/สมุนไพร 6 ไร่ ไม้สัก 0.5 ไร่  
และสระน้ำเพื่อการเกษตร 1.25 ไร่ สามารถ  
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้มีน้ำใช้  
เพียงพอตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นอีก  
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง  
น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและ  
ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายที่  
ให้ความสนใจ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่  
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนองค์ความรู้ หรือ  
เงินทุนให้แก่เกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อ  
ใช้สำหรับสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำฝนให้มี  
ปริมาณเพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรของ  
ตนเอง หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจ  
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาย  
ทองปาน เค้าโสภาก ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์  
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 14  
ตำบลหนองกุดา อำเภอบางระกำ จังหวัด  
พิษณุโลก โทร. 08-6206-3660

## กก.ยึดมติเดิม แบน 2 สารเคมี

### ถก 3 ชั่วโมง ยืนยันมีผล วันที่ 1 มิ.ย. นี้

คณะกรรมการวัตถุ  
อันตราย คงมติแบน 2  
สารเคมีเกษตร “พารา  
ควอต- ♦ อ่านต่อหน้า 11

#### แบน 2 สารเคมี □ ต่อจากหน้า 1

คลอรีไพริฟอส” มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63 หลังถก  
เถียง 3 ชั่วโมง แจกคณะกรรมการอนุ กรม  
วิชาการเกษตร ยังไม่แจ้งชื่อสารทดแทน ทั้งที่  
ขอไปตั้งแต่ 27 พ.ย. 62 ระบุแก้ต้องใช้ 3-4  
ตัว ราคาแพง หวั่นต้นทุนพุ่ง-กระทบเกษตรกร  
วงกว้าง จนก้อมือบประท้วง ด้าน “สุริยะ” สั่ง  
เร่งหาสารทดแทนมาชี้แจงที่ประชุม พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่กระทรวง  
อุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.  
อุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะ  
กรรมการวัตถุอันตราย โดยใช้เวลานาน 5 ชม.  
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็น  
การยึดเวลาแบนถึงสิ้นปี 63 ตามข้อเสนอของ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ ให้คงมติ  
แบน 2 สารเคมีทางการเกษตร คือ พาราควอต  
และคลอรีไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  
(ห้ามใช้ ห้ามครอบครอง) มีผลวันที่ 1 มิ.ย.

63 ซึ่งใช้เวลาถกเถียงเรื่องดังกล่าวถึง 3 ชั่วโมง  
ส่วนอีก 2 ชั่วโมง พิจารณาวาระอื่น

นายสุริยะ เปิดเผยภายหลังการประชุม  
ว่า มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 24  
ราย จาก 28 ราย ได้ลงมติอย่างเปิดเผยด้วยเสียง  
ส่วนใหญ่ 17 เสียง รวมถึงมติให้ยึดมติเดิม เมื่อ  
27 พ.ย. 62 ที่กำหนดให้ 2 สารเคมีทางการ  
เกษตร คือ พาราควอต และคลอรีไพริฟอส  
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามใช้ ห้ามครอบ  
ครอง) มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63 ขณะที่กรรมการ  
อีก 6 เสียง ไม่เห็นด้วยที่จะคงมติเดิม และอีก  
1 เสียง ที่งดออกเสียง เพราะขอกลับก่อน  
เนื่องจากคิดภารกิจ ส่วนเด่นยืนยันว่า เห็นด้วย  
กับการยึดมติเดิม และที่ประชุมยังได้มีการ  
รับรองมติการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 ให้  
เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมติเสียงส่วนใหญ่  
รับรองรายงานที่ประชุมดังกล่าว มีกรรมการ  
บางท่านแจ้งขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองรายงาน

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ออบ  
หมายให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ไปหาสารทดแทน โดยให้พิจารณา  
ตัวอย่างจากต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาเสนอ  
ต่อที่ประชุมในเดือน พ.ค. นี้ เพื่อให้เกษตรกร  
มีทางเลือก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางกรม  
วิชาการเกษตรได้แจ้งว่า มีสารทดแทนเบื้องต้น  
แล้ว 3-4 ชนิด แต่ยอมรับว่า มีราคาแพง ขณะ  
เดียวกัน กรมวิชาการเกษตร จะไปจัดทำ  
เว็บไซต์ เพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสารที่จะมา  
ทดแทนและวิธีดำเนินงานให้เสร็จภายใน 2  
สัปดาห์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาดูแนวทางต่อ  
ไป รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบต่อไป

ด้าน นางอุมาพร ทิมกบุตร รองปลัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สัปดาห์  
สาร 2 ชนิดคือ พาราควอต คลอรีไพริฟอส มี  
อยู่ขณะนี้ประมาณ 1 หมื่นตัน กระจายอยู่ใน  
ร้านค้า ผู้ผลิต เกษตรกร เมื่อถึงกำหนดการ  
แบน 1 มิ.ย. นี้ หากยังเหลือตามกฎหมาย  
จะต้องส่งคืนให้กับกรมวิชาการเกษตร เพื่อ  
นำไปทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป ทั้งที่กรมวิชาการ  
เกษตร ระบุว่า สารที่จะมาทดแทนการใช้ 2 สาร  
ที่จะถูกแบนนั้นก็มีอยู่ 2-3 ตัว พี่ชแต่ละชนิด  
ที่จะใช้สารทดแทนก็จะต่างกันไป แต่ยอมรับ  
ว่ามีหลายราคา แต่ภาพรวมจะมีราคาสูง

ขณะที่ แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะ  
กรรมการวัตถุอันตราย ระบุว่า ประเด็นการหา  
สารทดแทนทั้ง 2 สาร เป็นข้อถกเถียงกันในที่  
ประชุม คณะกรรมการหลายคน รู้สึกไม่ค่อยพอ  
ที่กรมวิชาการเกษตร ไม่มีการรายงานสารที่จะ  
นำมาทดแทนทั้ง 2 สารที่จะยกเลิกการใช้อย่าง  
ชัดเจน ทั้งที่คณะกรรมการระบุให้นำมาแจ้งที่  
ประชุมตั้งแต่ 27 พ.ย. 62 แล้ว โดยระบุเพียง  
ว่า มีราคาแพง และต้องใช้สารถึง 3-4 ชนิด  
เพื่อทดแทนการใช้พาราควอต ซึ่งเปรียบเทียบ  
ยาสามัญประจำบ้านของเกษตรกร หากยกเลิก  
การใช้โดยที่มีแต่สารทดแทนราคาแพง จะ  
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง เกษตรกร  
จะรวมตัวมาประท้วงกัน จึงต้องเร่ง  
ให้กรมวิชาการเกษตร ประกาศสารทดแทนโดย  
เร็วที่สุด.

# คลายล็อกทั่วประเทศ '6 กิจการ' เสี ศบค.ไฟเขียวเปิดบริการ ดับฝันนักดื่มห้ามขายเหล้าเบียร์ สธ.ห่วงคนฆ่าตัวตายพิษ'โควิด'

"ศบค." ให้ของขวัญประชาชน  
ดีเดย์ 3 พ.ค. คลายล็อก 6 กลุ่ม  
กิจการ-กิจกรรมเปิดได้ จับตา 14  
วัน ผู้ป่วยพุ่ง ♦ อ่านต่อหน้า 2

## คลายล็อก □ ต่อจากหน้า 1

ยกเลิกทั้ที่ ดับฝันคอทองแดง ห้ามขายเหล้า-เบียร์ยาวถึงสิ้น พ.ค. หวั่นจับกลุ่มแพร่เชื้อ เผยติดเชื้อใหม่แค่ 7 ราย นับเป็นวันที่ส่งของการ

เจอผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่าสิบ ยอเพราะทุกคนช่วยกันยอดตัวเลขลดต่อเนื่อง ย้ำ ต้องเข้มธ มาตรการ ยอมรับห่วงคนฆ่าตัวตายเพิ่ม "บิกคิว" ประกาศลาออกจากฯ เบรกผู้ว่าทั่วประเทศผ่อนล็อกคาวน "ภูเก็ต" ปิดสนามบินต่ออีก 15 วัน

หลังพบแพร่ระบาดหนัก "ศรีสุวรรณ" บุกตง.สอบบป 65 ล้านบาท ก.อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากผู้ไม่ได้คุณภาพ

○ ทัวโลกป่วยทะลุ 3.2 ล้าน  
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ



## มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม

<b>1 ตลาด</b>	ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย	<b>4 กีฬา สันทนาการ</b>	- กิจกรรมในสวนสาธารณะ: ใต้ฟ้า เต้นรำไทเก๊ก - สนามกีฬาสาธารณะที่เป็นกรงออกกำลังกาย โดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยวโยน ยิงธนู ฝึกสมาธิ กอล์ฟและสนามซ้อม
<b>2 ร้านจำหน่าย อาหาร</b>	- ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) - ร้านอาหารริมทาง - รถเข็น หานร์	<b>5 ร้านตัดผม เสริมสวย</b>	ร้านตัดผม เฉพาะตัด สระ โคร้มผม
<b>3 กิจการค้า ปลีก-ส่ง</b>	- ซูเปอร์มาร์เก็ต - ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่เมือง/ย่านรับปรมาณ - รถรหรือรถร่วมขายสินค้าดูไบคอมโรค - ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน - ร้านขายปลีกธุรกิจค้าส่งสารโทรคนมาก	<b>6 อื่นๆ</b>	ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเสียงรับฝากสัตว์

**เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563**

รายงานข่าว นพ.แอนโทนี เฟาซี ผอ.สถาบันโรคติดต่อและโรคมุมแพแห่งชาตินิวยอร์ก (เอ็นไอเอช) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ ฝ่ายบุคลากรการแพทย์ของทำเนียบขาว เพื่อต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 กล่าวว่า เอ็นไอเอชได้ทำการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาต้านเชื้อไวรัสเรมเดซิเวียร์ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 1,063 คน ใน 68 ประเทศ โดยการทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาเรมเดซิเวียร์ กับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบควบคุมด้วยยาหลอก ผลปรากฏว่าการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ ลดระยะเวลาการรักษาได้ประมาณ 31% โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 11 วัน หลังได้รับยาเทียบกับการรักษาด้วยวิธีปกติที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 15 วัน และการเสียชีวิตจากการได้รับยาเรมเดซิเวียร์ยังมีแนวโน้มต่ำด้วย โดยอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับยาเรมเดซิเวียร์อยู่ที่ 8% และ 11.6% ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก สามารถอนุมานได้ถึงประสิทธิภาพเบื้องต้นของยาชนิดนี้

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก 3,230,433 ราย เสียชีวิต 228,394 ราย รักษาหายแล้ว 1,007,136 ราย ใน 210 ประเทศและดินแดน โดยสหรัฐยังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ติดเชื้อสะสม 1,064,572 ราย เพิ่มขึ้น 378 ราย ในระยะ 24 ชั่วโมง เสียชีวิต 61,669 ราย เพิ่มขึ้น 2,502 ราย และรักษาหายแล้ว 147,411 ราย

### ○ “บิกซู” เบรกคลายล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) โดยระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 แล้วนั้น โดยที่รัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงร่วมกันประเมินสถานการณ์ เพื่อพิจารณาผ่อนคลายหรือเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้บางมาตรการโดยมุ่งจะให้การควบคุม และการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

สามารถยุติลงได้โดยเร็ว และไม่ย้อนกลับมาอีก ขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยจะพิจารณาผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และคำนึงถึงประเภทของกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย สถานที่ซึ่งสามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้ และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมาควบคุมป้องกันโรค มาบังคับใช้ได้เป็นลำดับแรก โดยใช้ช่วงเวลาระยะแรกนี้เตรียมการเพื่อรองรับ การจัดระบบตามมาตรการและคำแนะนำของทางราชการไปพลางก่อน อาทิ ยานพาหนะตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ แก่ส่วนราชการทั้งหลายให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้กระทำการหรือการผ่อนคลายเป็นใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

### ○ เรียกประชุมผ่อนปรน

เช้าวันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้โทรศัพท์และข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพขณะประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. พร้อมข้อความระบุว่า “วันนี้ผมได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง สบค. จะมีการแถลงในรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป ผมขอยืนยันว่าการออกมาตรการต่าง ๆ นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อการออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไป ผมขอให้ทุกท่านรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากการแถลงการณ์ของ สบค. ในแต่ละ

วัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นมติแล้ว และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก สบค. เนื่องจากอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความสับสนได้”

### ○ ย้ำภาครัฐกิจลดทอนนิค

ขณะเดียวกันนายแพทย์ ธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ผู้บริการกองทุนมีตรผล-บ้านปู ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สาธารณกิจไทย-จีน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อมอบหมวก 1.2 ล้านชิ้น และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาด โดยนายแพทย์ ธิปไตย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฝากถึงภาครัฐกิจว่า รัฐบาลพยายามจะดูแลเรื่องของไวรัสให้ดีที่สุด ฝากให้ภาครัฐกิจลดทอนนิค รัฐบาลโดย สบค. จะมีมาตรการผ่อนปรนบางกิจการ

### ○ “สบค. เผยติดเชื้อ 7 ราย

จากนี้เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่า สถานการณ์ประเทศไทย มีผู้ป่วยต่ำกว่าสิบเป็นวันที่สี่ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย หายป่วยสะสม 2,684 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยังคงอยู่ที่ 54 ศพ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ใน รพ. 213 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ 1 ราย และอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐใน กทม.ซึ่งเดินทางมาจากมาเลเซีย 3 ราย ถือเป็นวันแรกที่ผู้ป่วยรายใหม่ “ไม่ได้มาจากการสัมผัสผู้ป่วยเดิม ยืนยันว่าการตรวจเชื้อของเราในปัจจุบันมีการตรวจได้มากขึ้น เพราะมีการปรับเกณฑ์เกิดการตรวจให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่าง จ.กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปิดศูนย์ตรวจเชื้อแห่งแรกทราบผลใน 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าระบบสธ.ของเราและการตรวจเชิงรุกไปได้ไกลทุกพื้นที่ ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะสม 3,220,225 ราย เสียชีวิต 228,223 ศพ

### ○ คลายล็อกเพราะปชช.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สารจาก พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และ รว.ภลาโหม ในฐานะ ผอ.สบค. ได้เน้นย้ำว่า 1.การดำเนินการผ่อนปรนครั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้ตัดสินใจร่วมกันแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน ทั้งแพร่ระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากเราควบคุมสถานการณ์ทางสาธารณสุขในระยะแรกได้ จะมีการดำเนินการผ่อนปรนในระยะต่อไป ผมขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทำให้

ประชาชนปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ประเทศเดินกันได้ หากควบคุมได้ไม่ตีทุกอย่างจะแย่ง ถือเป็นงานที่ทำยากถ้าเราทุกคน ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ร่วมมือกันด้วยความตั้งใจมุ่งเน้นเรื่องการป้องกัน มีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ฟังพาเอื้อเพื่อเอื้อผู้แบ่งเบ็นจะสำเร็จได้

### ○ ย้ำคง “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า 3.ศอ.ศบค. ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในคณะกรรมการพิจารณามาตรการผ่อนปรน ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและมาตรการที่เหมาะสม ไม่ใช่คำสั่งหรือการตัดสินใจของนายกฯเพียงคนเดียว จากนั้นเป็นหน้าที่คนไทยทั้งประเทศที่จะต้องร่วมมือกัน มาตรการครั้งนี้ถึงจะสำเร็จได้ สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดหลังจากนี้ ยังมีมาตรการบางอย่างที่ต้องตรึงไว้ เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯที่จะประกาศต่อไปถึงวันที่ 3 พ.ค. และจะมีมาตรการบางอย่างที่ย่อนลงบ้าง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ที่เหลือหลักหน่วย แต่การผ่อนคลายนั่นแล้วมีผลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น เพราะการผ่อนคลายเป็นข้อจำกัดกับคนที่เปราะบางของโรค หากผ่อนมากไปการติดเชื้อจะเหมือนกับประเทศข้างเคียง ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนต้องกลับไปตรึงมาตรการ

### ○ เข้ม 5 มาตรการ

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ดัชนีแม้จะผ่อนคลายได้ แต่ปรับได้ ทั้งมาตรการที่ยังตรึงไว้จากการขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมี 1.เรื่องมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22.00-04.00น. 2.การเข้า-ออกราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ อากาศ 3.จำกัดการบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ โดยขออนุญาตเฉพาะสายการบินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และรับคนไทยกลับประเทศออกไปอีก 1 เดือน 4.งดหรือชะลอการข้ามจังหวัดโดยที่ไม่ใช่เหตุจำเป็น และ 5.ยึดแนวทางทำงานที่บ้านให้ได้อย่างน้อย 50 และไม่ให้ประชาชนเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราว

โฆษก ศบค. กล่าวไว้ว่า ส่วนมาตรการผ่อนปรนที่จะเกิดขึ้นนั้น จะมีการกำหนดมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการ กิจกรรมที่จะให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ และให้ผู้ว่าฯจังหวัดกำหนดรายละเอียดแต่ละพื้นที่กันไป ซึ่งจะเข้มข้นกว่าได้ แต่

จะน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ โดยแนวทางการดำเนินการจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และนำไปจัดอันดับสังคม เศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา เพราะการติดต่อของโรคหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะรู้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ จะยึดถือแนวทางปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 1 ในข้อ 11 อาทิ การทำความสะอาดพื้นผิวของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องของการทำกิจกรรม การกักจัดขยะมูลฝอย การสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การล้างมือ การเว้นระยะห่างหรือยืน 1 เมตรไม่ให้แออัด

### ○ 3 พ.ค. “6 กลุ่มเปิดได้”

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า กลุ่มกิจกรรมแรก ที่ได้รับความเห็นจาก ศบค.และทีมงานมี 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดนัดตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น ทานเรือ 3.กิจการค้าปลีกส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดเล็กย่อย ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 4.กีฬา สันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน วิ่ง ไ้แก่ง สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นอาคารออกกำลังกาย โดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่ได้มีการแข่งขัน เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ สนามซ้อม 5.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวยเฉพาะตัด สระได้ร และ 6.อื่น ๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ สำหรับกิจกรรมใดที่ผู้ประกอบการปรับตัวได้ ให้เริ่มวันที่ 3 พ.ค.ได้เลย

### ○ สั่งเฝ้าจับตา 14 วัน

โฆษก ศบค. ระบุว่า เราจะใช้ช่วงเวลา 14 วันหลังจากนี้คอยติดตาม ประเมินผลอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีตัวเลขที่ไปเรื่อย ๆ แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือดี รัฐจึงจัดการตัวเอง จัดกิจการกิจกรรมได้ดี เราจะได้เลื่อนไปกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากกว่านี้ แต่ถ้าใน 14 วันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก-สามหลัก ท่านต้องยอมรับว่าเราจะต้องถอยหลัง กลับมาตั้งกิจการกิจกรรม ต้องถูกทบทวนใหม่หมด เราจะพยายามเดินไปด้วยกัน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมด ตามหลักการเราต้องร่วมมือให้ได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายวันนี้ เกิด

จากการทำงานร่วมกันอย่างดีที่เชื่อว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่ง หลายประเทศเพิ่งพลาดนิดเดียว จนกลับมาระบาดเหมือนเดิม ครั้งนี้เราไม่ต้องการความเสียหายแม้แต่น้อย เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของเรา ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จเหมือน 1 เดือนที่ผ่านมา

### ○ หวังคนงัดตัวตายเพิ่ม

ต่อคำถามว่ากรมสุขภาพจิตจะแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า ข้อมูลเรื่องการฆ่าตัวตาย สธ.นำชุดข้อมูลมาพูดคุยกันหลายครั้ง เทียบเคียงกรณีศึกษาจากข่าว บทความวิชาการ เรย์ชอนดู ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ยอมรับว่าปีใกล้หวัง เพราะเป็นวิกฤติทั่วโลก การปัญหาการป่วยทางจิตเป็นที่ยอมรับกับทั่วโลก แนวโน้มการพยากรณ์เหมือนการรายงานการคิดโรค เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไม่คิดไปจากความคาดหมาย สธ.ต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลโรคติดต่อ ลดจำนวนการสูญเสียจากการฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ สัญญาที่มีมาก่อนเป็นเรื่องที่บุคลากรสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแล อย่างไรก็ตามเราเคยเจอวิกฤติปี 40 ขณะนั้นมีตัวเลขคนฆ่าตัวตายร้อยละ 8.3 ต่อจำนวนประชากร แต่ครั้งนี้ยังไม่ถึงตอนนั้น เราทำให้ลดลงได้ด้วยการร่วมมือทุกภาคส่วน

### ○ ห้ามขายเหล้า-เบียร์

ต่อคำถามต่อว่าการประเมินระยะผ่อนปรน 14 วัน ต้องใช้เวลาเกณฑ์ไร โฆษก ศบค. ตอบว่า ตามระยะเวลาที่แยกฯ ระบุ 4 ระยะ คือ ขยับระยะที่ละ 25 เปอร์เซ็นต์ 4 ครั้งจะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ระยะเวลาจะเท่าไรให้เวลาไว้ 14 วัน เป็นระยะเวลาของโรค ที่จะดูได้ว่ามีการเพิ่มหรือลดในการติดเชื้อหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โรคจะหายใน 2 เดือน หรือไม่ได้เกิดจากข้อมูลในประเทศอย่างเดียว ต้องเอาตัวเลขจากประเทศต่าง ๆ รอบบ้านยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งในการเข้ามาประเมินด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่เป็นคำตอบที่ชัดเจน ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลการพยากรณ์โลก ของนักวิชาการสิงคโปร์ที่มีการใช้สถิติมาวิจัยเช่นกัน แล้วระบุว่าประเทศไทยจะหมดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่วันที่ 11 มิ.ย. ซึ่งเป็นข่าวดี แต่นั่นเป็นการใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตมาอธิบายเรื่องอนาคต ถ้าวันนั้นเราร่วมมือกันดีกว่านั้น เราอาจจะเร็วกว่านั้นได้ หรือหากวันนั้นเราช่วยกันมาก พรุ่งนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นสองหลัก สิ่ง

ที่พูดวันนี้จะกลายเป็นศูนย์ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีหวังที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน

ต่อข้อถามย้ำว่าสุราขายได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาขอให้ชะงะเวลาออกไป ฉะนั้นสิ่งที่ปลัดมหาดไทยให้ความหมายคือยังไม่ให้ขาย มีมาตรการอย่างไรต้องดำเนินการต่อไป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ตอนนี้อย่างไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเรื่องการขายสุราจึงยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้

### ○ หวั่นจับกลุ่มแพร่เชื้อ

ด้านนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้คำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปว่า เนื่องจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายของการทำงานร่วมกันและเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องมีมาตรการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดและผู้ว่า กทม.ออกข้อกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.นี้ เนื่องจากรัฐบาลโดย สบค. มีข้อสั่งการล่าสุดว่าคำสั่งและการสั่งการใด ๆ ที่ออกมาแล้วและมีผลถึงวันที่ 30 เม.ย.นั้นให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงดำเนินการตามข้อสั่งการที่ สบค.ออกมาล่าสุดนี้ต่อไป

### ○ ร้านไม่เกิน 2 คูหาทำได้

ส่วน นพ.สุภุม กาญจนพิมพ์ ปลัด สช. กล่าวถึงกรณีการผ่อนปรน ว่าสำหรับหาบเร่งแผงลอย รวมถึงร้านค้าริมทางเท้า สามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ แต่ทำได้แค่จำหน่ายให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านเท่านั้น สรุปแล้วร้านอาหารที่จะกลับมาเปิดให้บริการนั่งกินที่ร้านได้ จะมีแค่เฉพาะร้านที่อยู่ในอาคารไม่เกิน 1-2 คูหาเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะให้ร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหากลับมาเปิดให้บริการนั่งกินได้ตามปกติ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น นั่งกินได้โต๊ะละ 1 คน แต่โต๊ะโต๊ะละ 1 เมตร คาดว่าจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

### ○ ร้านในห้างห้ามเปิด

ด้านภกช.กมลทิพย์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทยแห่ง

ประเทศไทย ระบุว่า จากการหารือก่อนหน้านี้ยังไม่อนุญาตให้ร้านอาหารในห้างเปิดได้ แต่ร้านอาหารทั่วไปนอกห้าง ผ่อนปรนเปิดได้แต่ต้องเป็นร้านที่ไม่ใหญ่เกิน 2 คูหา และมีมาตรฐานด้านสาธารณสุข จัดระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ มีเจลล้างมือ สำหรับร้านอาหารชาบูหรือสุกี้ เปิดได้แต่ลำบากเพราะต้องนั่งกินคนเดียว หรือกินคนเดียวและร้านขายเสื้อผ้าเปิดได้แต่ต้องเว้นระยะห่างคนเข้ามาซื้อ ส่วนตลาดนัดแผงลอยทั่วไป หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ อยากรักษาพื้นที่เห็นช่วยดักเตือนกัน เพราะรัฐเองไม่ได้มีบทลงโทษอะไร

### ○ ปิดสนามบินภูเก็ต

ขณะที่ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหัวหน้าสำนักงานประสานกลางของ สบค. เปิดเผยว่า หลังการผ่อนปรน สมช.จะประเมินว่าในระยะแรกมีทิศทางอย่างไร ถ้าพบว่าไม่ได้ผลจึงทบทวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะยกเลิกการผ่อนปรนทุกอย่างทันที ไม่ได้ต้องพูดถึงระยะที่ 2-3-4 ถ้าทิศทางการแพร่ระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น จะดำเนินการผ่อนปรนระยะต่อไปได้ ทั้งหมดเราต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

ต่อข้อถามสายการบินต่าง ๆ บินได้ตามปกติแล้วหรือยัง เลขาฯ ตอบว่า เราไปถึงขั้นห้ามการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ แต่ไม่ได้ผ่อนปรนมากนัก ขอให้จำกัดการเดินทางหรืองดการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่จำเป็น

ด้านภกช.สุภามาพร ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ได้ลงนามคำสั่งปิดสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. หลังจากผู้ว่าภูเก็ตประสานมา เพราะสั่งห้ามเดินทางเข้า-ออกข้ามจังหวัด เนื่องจากภูเก็ตมีการแพร่ระบาดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

### ○ ไม่จัดวิถีสาธิต-พืชมงคล

ภกช.วิษณุ เครืองาม รองภกช. เปิดเผยถึงการงดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญว่า เดือน พ.ค. มีวันสำคัญของชาติ 3 วัน คือ วันที่ 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล, วันที่ 6 พ.ค. วันวิสาขบูชา และวันที่ 11 พ.ค. วันพืชมงคล ทุกปีสำนักพระราชวังและหน่วยงานภาครัฐ จะมีการจัดพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลจึงจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาด ดังนี้ 1.วันฉัตรมงคล ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมแต่อย่างใด การถวายพระพรชัยมงคล นายฯและภริยาพร้อมด้วยคณะข้าราชการและราษฎรทุกหมู่เหล่า จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลโดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในวันที่ 4 พ.ค. ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

รองนายฯ ระบุว่า ส่วนวันวิสาขบูชา สำนักพระราชวัง จะจัดพิธีจุดเทียนรุ่งถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล "ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์" ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน "ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพิธีพันธุ์ต่าง ๆ ในวันที่ 10 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พ.ค. เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายในไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 11 พ.ค. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้มีไม่มีการจัด

### ○ ถก รมต.สช.อาเซียน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สำเร็จ แหยงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สช. ระบุหลังประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐ ทางไกลสมัยพิเศษครั้งแรก ว่า ไทยเสนอที่ประชุมว่าการแพร่ระบาด ทำให้มีการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ต้องสร้างความมั่นใจว่ามาตรการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต การขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว เมื่อผลิตวัคซีนได้แล้วต้องจัดสรรให้ทุกประเทศอย่างเท่าเทียม



ส่วน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงไวรัสระบาดเป็นห่วงเรื่องการรับประทานอาหารไขมันสูงซึ่งส่งผลต่อร่างกาย ดังนั้นหากประชาชนที่สนใจเมนูอาหารสุขภาพด้านโรค และได้โปรดพิจารณา สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมอนามัยในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีการเปิดตัวเมนูสุขภาพ 21 เมนูด้วย

### ○ งดเยี่ยมผู้ต้องขังอีกเดือน

ด้าน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สั่งการขยับญาติที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพิ่มอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ค. และขอความร่วมมือญาติที่เข้าเยี่ยมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ ห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอการเยี่ยม หากพบมีการนำไปเผยแพร่จะห้ามให้เข้าเยี่ยมอีกต่อไป

ส่วนนายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า มีคนไทยในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน แจ่งจะเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก โดยทุกคนพร้อมจะกักตัวทันที โดยเฉพาะนักเรียนไทยกลับไม่ได้ เพราะไม่มีไฟลด์บิน อยากรู้รัฐดูแลคนไทยมากกว่านี้ ควรจัดเที่ยวบินพิเศษหรือเช่าเหมาลำไปรับ

### ○ พร้อมเปิดร้านบริการ

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวตรวจสอบตามร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ในกรุงเทพมหานคร ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 3 พ.ค.นี้ พบว่าหลายร้านเริ่มเตรียมพร้อมการเปิดร้าน เช่น ร้านข้าวต้มปากไก่ ย่านคลองประปาสามเสน พนักงานช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์ ตั้งโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่างตามมาตรการ ทุกคนต้องสวมหน้ากากใช้เจลล้างมือและวัดไข้ก่อนเข้าไปใช้บริการ เช่นเดียวกับร้านตัดผม ที่ตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่าง พร้อมทั้งติดตั้งกระจกานให้ลูกค้าโทรฯ นัดช่างล่วงหน้า เพื่อไม่ให้มีที่นั่งรอในร้าน

### ○ เตือนฉีดวัคซีนป้องกัน

ด้าน นพ.รศ.กฤษณ์ยวีร์วงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานพยาบาลบางแห่ง จួយโอกาสที่ประชาชนกลัวโรคโควิด-19 เลยแอบอ้างว่าฉีดวัคซีน วิตามิน หรือไอโอสันสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาได้ ทาง สบส.จึงหารือกับหลายหน่วยงาน ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยยืนยันได้แน่ชัดว่าสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาได้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเพราะอาจเกิดผลกระทบท่อสุขภาพ และสถานพยาบาลดังกล่าว ถือเป็นบริการโฆษณาเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 พันบาท

จนกว่าจะระงับการโฆษณา

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานไทยกลับมาจากมาเลเซีย ที่ด่านพรมแดนป่าดงเบงชารี อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมอบหมวกกันน็อกและเจลแอลกอฮอล์จากกรมตรวจเย็บที่ศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมืองสงขลา

### ○ “ศรีสุวรรณ” บุก สตง.

สำหรับการจับกุมฝ่าฝืนเคอร์ฟิวยังมีไม่หมด เช่น จ.เชียงใหม่ จับกุม 2 วิทยุออกนอกเคหสถานฯ ที่ จ.พิจิตร จับกุมเล่นพนันไฮโลได้ 8 คน ภายในป่าสวนมะม่วง ท้ายหมู่บ้านย่านยาว หมู่ 10 ต.ย่านยาว ที่ จ.สิงห์บุรี จับกุมขายอาหารประดิษฐ์ อายุ 30 ปี ไร้ฉลากย.ออกนอกเคหสถานฯ คืนในตู้ฉวยอายุ 200 เม็ด ไอซ์อ็อก 0.7 กรัม

วันเดียวกันนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อยื่นคำร้องให้ตรวจสอบกระทรวงอุตสาหกรรมผลิตหมวกกอนามัยผ้าแจกจ่ายให้ประชาชนจำนวน 10 ล้านชิ้น รวมมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท โดยแจกให้ครอบครัวละ 1 ชิ้น ซึ่งไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่จะแจกให้ 1 คนต่อ 1 ชิ้น อีกทั้งหมวกอาจได้มาตรฐานหรือคุณภาพหรือไม่.



▲ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว...ตำรวจพิจิตรจับกุมนักเล่นพนันไฮโล 8 คน ภายในป่าสวนมะม่วง ท้ายหมู่บ้านย่านยาว หมู่ 10 ต.ย่านยาว ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ



☑ ไม่ว่างกัน...นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำอาหารแจกประชาชน ขณะที่หน้าศาลา 100 ปีวัดมหาธาตุฯ จ.นครราชสีมา พระเทพวินยาพร (กลาง) เจ้าอาวาสแจกถุ้งยังชีพ-ข้าวกล่อง ส่วนนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี (ขวา) เปิดครัวคนกาญจน์

# จัดพิธีสำคัญแบบปิด กั้นโควิด-19ระบาศ

**ทำเนียบฯ** • เมื่อวันพฤหัสบดี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือน พ.ศ.63 ประกอบด้วยวันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พ.ศ. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ 6 พ.ศ. และวันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พ.ศ. ว่า ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง ดังนี้ วันฉัตรมงคล ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมแต่อย่างใด การถวายพระพรชัยมงคลนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา และภาคส่วนต่างๆ จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง มีการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หน่วยงานต่างๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้

ในสถานที่ตั้ง

นายวิษณุกล่าวว่า วันวิสาขบูชา สำนักพระราชวังจะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ส่วนวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนา ทดลอง ส่วน จิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าว ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และป็นนี้ไม่มีพิธีที่ท้องสนามหลวง.

# พณ.จับมือ7แพลตฟอร์ม ขายผลไม้ออนไลน์ตปท.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการ Thailand Fruits Golden Months : ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอดว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ได้แก่ Thailandpostmart, Shopee, Lazada, JD Central, Jatujakmall, Cloudmall, The Hub Thailand และ Octorocket.asia สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยส่งเสริมช่องทางออนไลน์สำหรับจำหน่ายสินค้าการเกษตรเพื่อการส่งออก

ผลไม้สดเกรดพรีเมียม คุณภาพส่งออกได้แก่ มะม่วง ทูเรียน มังคุด และผลไม้ไทยอื่นๆ ที่จะทยอยออกสู่ตลาด เช่น ลำไย และลิ้นจี่ ซึ่งหลายสวนไม่สามารถส่งออกขาย ยังตลาดในต่างประเทศได้เต็มที่ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้มอบกล่องใส่ผลไม้จำนวน 200,000 กล่อง เพื่อช่วยเกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ทั้งรับฟังและร่วมคิดร่วมวางแผนล่วงหน้าก่อนทุกระยะและพอมีสถานการณ์ก็ปรับแผนงานรองรับเพิ่มทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ วันนี้มาเปิดเดือนทองของผลไม้ 2 เดือน เพื่อ

ส่งเสริมการค้าผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 7 แพลตฟอร์ม เพื่อให้คนไทยสามารถซื้อผลไม้คุณภาพดีเกรดส่งออกเพื่อบริโภคได้สะดวกในราคาถูก และสามารถช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ทุกชนิด สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในขณะนี้ เพื่อพลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาสรวมทั้งได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ เพื่อช่วยการส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ผู้บริโภคต่างประเทศ สำหรับโครงการตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ส่งออก รวม 50 ราย ขณะนี้มีจำนวนสินค้าขึ้นจำหน่ายแล้วกว่า 60 รายการบนแพลตฟอร์มต่างๆ

## ก.เกษตรฯผุดศูนย์เรียนรู้อีคอมเมิร์ซ ขยายความร่วมมือ'มติชนอคาเดมี่'

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายศตพล จันทน์รงค์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซจัดทำแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำกลุ่มเฟซบุ๊ก ภายใต้ชื่อ MOAC E-commerce learning center ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ แกร็บฟู้ด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ตป้า) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับมติชนอคาเดมี่ เพื่อให้เข้ามาร่วมมือและให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มด้านอาหาร

“การจัดทำกลุ่มเฟซบุ๊กนี้ขึ้น นอกจากต้องการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอีคอมเมิร์ซให้

กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องการช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย ขณะนี้เริ่มนำคลิปวิดีโอ การให้ความรู้ในด้านต่างๆ ลงกลุ่มบ้างแล้ว ในระยะต่อไปอาจเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไลฟ์สด เพื่อเพิ่มเติมความรู้แบบทันทีเหตุการณ์ให้กับสมาชิกต่อไป” นายศตพลกล่าว

นายศตพลกล่าวว่า หากสมาชิกรายใด ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องการนำความรู้ที่ได้จากกลุ่มมาสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อขายสู่ตลาด ทางแกร็บฟู้ดจะช่วยเทรนในเรื่องของการตลาด และนำสินค้าของสมาชิกรายนั้นเข้าแพลตฟอร์มของแกร็บฟู้ด พร้อมพัฒนาแนวคิดแบบคลาวด์ คิทเช่น ควบคู่ไปด้วย เพื่อทำเป็นเชิงการค้าต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14248

Col.Inch: 17.04

Ad Value: 15,336

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 46,008

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจราชการ



ตรวจราชการ : ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด และลงดูแปลงที่ดินที่ถูกส่งคืนสิทธิ์ ที่ปัจจุบันมีกลุ่มผู้บุกรุกเข้าถือครองที่ดินโดยมิชอบเป็นจำนวนมาก ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้เจรจาร่วมกับกลุ่มผู้ถือครอง เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

## พณ.ตั้ง7แพลตฟอร์มออนไลน์ เร่งระบายผลไม้เกรดส่งออก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ Thai Fruits Golden Months : ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายมาตรการที่เคยดำเนินการอยู่ก่อนหน้าต้องเปลี่ยนไป โดยมีการทบทวนมาตรการใหม่ทั้งหมด และประเมินเบื้องต้น คาดว่าปีนี้ผลผลิตผลไม้รวมอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตัน จึงได้หารือกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้สด (พ่อค้ารวบรวมผลผลิต) สหกรณ์การเกษตร ผู้แปรรูป และผู้ส่งออกผลไม้ไทย หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบกระทรวงเกษตรดูแลผลผลิต และกระทรวงพาณิชย์ดูแลการตลาด

นายจรินทร์กล่าวว่า ผลผลิตหากขายผิดที่ผิดทางจะไม่สามารถระบายได้ ทำให้ผลไม้เหลือและกลายเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกร การวางแผนการตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน ในการทำการตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงช่องทางทางการจำหน่ายผลไม้ ประกอบด้วย ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ ช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ 7 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1.ลาชาดำ 2.ช้อปปี้ 3.เจดี เซ็นทรัล 4.เดอะฮับ

5.จตุจักรมอลล์ 6.คลาวด์คอมเมิร์ซ และ 7.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในการจำหน่ายผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมในราคาคนไทย อาทิ มะม่วงทุเรียน มังคุด และผลไม้ไทยอื่นๆ เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร เป็นเวลา 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการรวม 50 ราย ขณะนี้มีจำนวนสินค้าขึ้นจำหน่ายแล้วกว่า 60 รายการ นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับตลาดต่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์ม อาทิ ทีมอลของจีน อีออนของญี่ปุ่น อะเมซอนของสหรัฐและสิงคโปร์ ลอตเต้ของเกาหลี เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลไม้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ทางการเงินอนุญาตเปิดด่านพรมแดน ได้แก่ ด่านรถไฟฝงเสียง และด่านรถไฟตงซิง คาดช่วยส่งออกผลผลิตไปจีนเพิ่มขึ้น

นายจรินทร์กล่าวว่า ในช่องทางออฟไลน์ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง เป็นแหล่งรวบรวมผลไม้เพื่อขายส่งและขายปลีก โดยได้ลงนามระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และห้างโมเดิร์นเทรดช่วยรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงและระบายผลไม้ถึงผู้บริโภค ผลน่าพอใจดำเนินการแล้ว 40 สัญญา ระบายได้ 16,700 ตัน คิดเป็นเงิน 762 ล้านบาท และสั่งให้พาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนจังหวัดช่วยขายผลไม้และพืชผลการเกษตรให้กับเกษตรกร เป็นต้น

## การขับเคลื่อนของขบวนการสหกรณ์ ...ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงวิกฤติโควิด-19



ในยามที่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์หลายแห่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้การกระจายผลผลิต โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผักผลไม้ และสินค้าประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ที่จะออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทำได้ค่อนข้างลำบาก และบางแห่งต้องหยุดชะงักเนื่องจากประเทศคู่ค้าหยุดการสั่งซื้อสินค้าเกษตรหลายชนิดจึงไม่มีตลาดรองรับทำให้ผลผลิตล้นตลาดในพื้นที่แหล่งผลิตและราคาตกต่ำในที่สุด แต่ด้วยความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ในทุกจังหวัดช่วยกันสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงขยายช่องทางจำหน่าย และช่วยกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ทั้งทางเพจ Facebook และ Line ของสหกรณ์ ทำให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา สหกรณ์ทั่วประเทศได้สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันกระจายสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค โดยเน้น

ผลผลิตการเกษตรของสมาชิกที่สหกรณ์รวบรวมและช่วยหาตลาด อาทิ ผลไม้ เกือบปลากระพง ปลาชนิด ปลาหมึก ปลาตากแห้ง กุ้งขาว แวนนาไมและกุ้งก้ามกราม ซึ่งตัวเลขเบื้องต้นที่สามารถรวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตรในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมกว่า 14.963 ล้านบาท แบ่งเป็น มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ สะระ 133.142 ตัน มูลค่า 4.119 ล้านบาท เกือบทะเลกระจายไปยังสหกรณ์ปลายทาง 71 จังหวัด จำนวน 1,150 ตัน มูลค่า 6.325 ล้านบาท และยังมีสินค้าประมง ได้แก่ ปลากระพง ปลาชนิด ปลาหมึกอีก 2.305 ตัน มูลค่า 0.279 ล้านบาท กุ้งแวนนาไมและกุ้งก้ามกราม 21.202 ตัน มูลค่า 4.240 ล้านบาท

เบื้องหลังของการช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นางสาวณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มองเห็นปัญหาดังแต่เริ่มเกิดการระบาด จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส โควิด-19 วงเงิน 45,037,200 บาท ซึ่งจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกระจายผลไม้ออกนอกพื้นที่ให้กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ซึ่งอยู่ต้นทางแหล่งผลิต 90 แห่ง ใน 31 จังหวัด แบ่งเป็นค่าบริหารจัดการโลกริมละ 1 บาท รวม 11,700,000 บาท และชดเชยค่าขนส่ง

ให้โลกริมละ 2 บาท รวม 23,400,000 บาท ส่วนสหกรณ์ปลายทางที่ตั้งอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ 824 แห่ง จะได้รับค่าบริการจัดการโลกริมละ 50 สตางค์ เป็นค่าขนส่ง ค่าจ้างคนงานและจัดซื้อถุงใส่ผลไม้ รวมทั้งสิ้น 5,850,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับสหกรณ์ในการกระจายผลผลิตจากสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด และยังมียังประมาณอีกส่วนหนึ่ง 4,087,200 บาท สนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์ โดยให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้า 191,700 ใบ เพื่อขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าบรรจุภัณฑ์ดูจากแผนการรวบรวมผลผลิตของแต่ละสหกรณ์ที่เสนอเข้ามา และจะกระจายไปตามสัดส่วนของปริมาณผลผลิตในแต่ละจังหวัด ในขณะที่ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยสนับสนุนช่องทางจำหน่ายผลไม้ของเครือข่ายสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งมาตรการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องผลไม้กระจุกตัวในพื้นที่แหล่งผลิตและราคาตกต่ำแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีขบวนการสหกรณ์ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้หลักของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติที่สมาชิกต่างได้รับผลกระทบ

**สุพิงศ์ ถิ่นเขาน้อย**



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14248

หน้า: 1 (กลาง), 11

Col.Inch: 44.48

Ad Value: 40,032

PRValue (x3): 120,096

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: งดจัดกิจกรรมสำคัญตลอดเดือนพฤษภาคมวันวิสาขบูชา-พีชมงคลรับสถานการณ์โควิด

## งดจัดกิจกรรมสำคัญ ตลอดเดือนพฤษภาคม วันวิสาขบูชา-พีชมงคล รับสถานการณ์โควิด “วิษณุ เครืองาม” แจงรายละเอียด กิจกรรมวันสำคัญในเดือน พฤษภาคมนี้ ย้ำปรับการจัดงานให้ สอดคล้องกับช่วงการแพร่ระบาดของ ของไวรัสโควิด-19 เน้นจัดเป็นการ

▶▶ ต่อ : งดจัดกิจกรรม-หน้า 11

### งดจัดกิจกรรม

ภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการ จัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือน พฤษภาคมนี้ ว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีวันสำคัญของชาติ 3 วัน ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 และ วันพีชมงคล 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง ทุกปีสำนักพระราชวังและหน่วยงานภาครัฐ จะมีการจัดพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรม ต่างๆ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว แต่ ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจึง ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังกล่าวไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญ ได้แก่ 1.วันฉัตรมงคล ตรงกับ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการ จัดงานพระราชพิธี หรือจัดกิจกรรมแต่ ใดๆ ในกรณีรัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.1 การถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร การ ถวายพระพรชัยมงคล จะบันทึกเทปถวายพระพร ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

1.2 การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล จำนวน 3 ตอน ความยาว ตอนละ 3 นาที เผยแพร่ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก 1.3 หน่วยงานต่างๆ สามารถตกแต่ง สถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรม ฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ใน สถานที่ที่ตั้ง และ 1.4 การจัดทำถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของ เว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และภาพ ผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักพระราชวัง จะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามณฑลเฉลิม ยุคล ปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการ จัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชน ทั่วไปเข้าร่วม

3.วันพีชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสก เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็น เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็น สิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร ทั่วประเทศ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าว ในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ซึ่งเป็นการจัดพิธี ภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ในพิธีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี สำหรับพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ในปีนี้ ไม่มีการจัดพระราชพิธี ดังกล่าว



เยียวภาคเกษตรเจอปม ทะเบียน4หน่วยงานซ้ำซ้อน

> 5

# เยียวภาคเกษตรเจอปม ทะเบียน4หน่วยงาน 'ซ้ำซ้อน'



● **ยุพิน พงษ์ก่อง**  
กรุงเทพธุรกิจ

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ลุกลามไปถึงภาคการเกษตรด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแผนการจ่ายเงินเดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ให้กับเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

**เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนของทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ที่ต้องนำทะเบียนทั้งหมดมารวมไว้ที่กระทรวงเกษตรฯ เท่านั้นที่จ่ายเงินเยียวยาเพียงหน่วยงานเดียว

เบื้องต้นมีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาประมาณ 10 ล้านครัวเรือน

ภายในกลางเดือน พ.ค. นี้ การจ่ายเงินเยียวภาคเกษตรครั้งแรกที่ตรวจสอบทะเบียนจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ได้ทันที

“เงินที่ให้ไปนั้นจะเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ได้หมายความว่าจะไปลงทุนด้านการเกษตรใดๆ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรครบถ้วนตามจำนวน ไม่มีขาดตก และไม่ต้องมาชวนคอตายได้ต้นมะขามหน้ากระทรวงฯ”

**เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า มีเกษตรกรจำนวนมากได้เดินทางไปสำนักงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในต่างจังหวัด เพื่อสอบถามความชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะได้เงิน จะใช้

เวลามากน้อยเพียงใด ขณะนี้ต้องยอมรับว่าทะเบียนเกษตรกร ยังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่มาก จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ

ทั้งนี้เรื่องของสิทธิการได้รับการเยียวยาเกษตรกรต้องกลับไปดูเล่มทะเบียนสีเขียวซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเกษตรกรว่ามีการอัปเดต หรือปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูล อาจจะไม่สิทธิรับเงินเยียวยาตามระเบียบหากไม่มีการติดต่อหรือปรับปรุงทะเบียน แสดงว่าไม่มีการยืนยันตัวตน ว่ายังประกอบอาชีพเกษตรกร หากเกิน 3 ปีอาจสูญเสียโอกาสรับเงินเยียวยา

“หากมีการปรับปรุงทะเบียนในปี 2561-ปัจจุบันไม่น่ามีปัญหา ส่วนเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริงๆ แต่ไม่เคยลงทะเบียนสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนกับเกษตรจังหวัดเพื่อยืนยันตัวตนได้ว่าประกอบอาชีพเกษตรกร

และสามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นกัน”

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตร แจงว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปัจจุบันมีความสับสน ระหว่างทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช โดยกรมส่งเสริมการเกษตรที่ระบุเป็นครัวเรือน ในขณะที่การขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว์ และกรมประมงระบุเป็นรายคน ซึ่งจะส่งให้กลุ่มผู้ปลูกพืชไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นกรม.เกษตร จึงเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัตินั้นการขึ้นทะเบียนจะดำเนินการกับ 4 หน่วยงานหลัก เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ เช่น หากจะกำหนดให้เพียงทะเบียน “ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกร” จากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร มีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 7,520,254 ครัวเรือน โดยนิยามเกษตรกรคือ 5 พืชหลัก 400 กว่าชนิด เช่น กลุ่มชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ส่วนที่เหลือต้องมาจากทะเบียนเกษตรกรจาก ประมง และปศุสัตว์ จึงจะรวม ประมาณ 10 ล้านครัวเรือน

“เกษตรกรมักเกิดปัญหา ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเจอปัญหา รายชื่อซ้ำซ้อนและต้องยอมรับว่าเกษตรกรไม่มีฐานดาต้าที่ชัดเจน”

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 - พุธสัปดาห์ 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2072

หน้า: 2(เต็มหน้า)

Col.Inch: 120.37 Ad Value: 57,777.60

PRValue (x3): 173,332.80

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปก.บูรณาการแก้ไขปัญหาก็แล้ง จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง



ปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ฤดูฝน  
ช้ากว่าปกติ ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่  
ของประเทศมีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึง  
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ  
มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อย ส่งผลให้หลายพื้นที่  
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ  
กับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลด  
ผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน  
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็แล้งอย่าง  
เต็มกำลัง ภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านกลไก  
การปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วน มุ่งบริหาร  
จัดการน้ำในมิติเชิงพื้นที่ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ  
และมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน รวมถึง  
จัดหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาก็แล้ง  
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับ  
การดูแลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน  
เป็นลำดับแรก



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 - พุธสัปดาห์ 7 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2072

หน้า: 2(เต็มหน้า)

Col.Inch: 120.37 Ad Value: 57,777.60

PRValue (x3): 173,332.80

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปก.บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง

## บริหารจัดการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยทหารและฝ่ายพลเรือน ระดมสรรพกำลังเครื่องมือ และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม ชุดชุดเจาะ บ่อบาดาล-บ่อน้ำตื้น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเจาะบ่อและสูบน้ำ รวมจำนวนกว่า 8,000 รายการ เข้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดระดมทรัพยากร (Staging Area) เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำในระดับภาคและเขตจังหวัดได้อย่างทันก่วงที่



## บูรณาการหน่วยงานปฏิบัติการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่

- **น้ำฝน** ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติการจัดทำฝนหลวงในพื้นที่เหนือเขื่อนเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น
- **น้ำบาดาล** ประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเป่าล้างและซ่อมบำรุง บ่อบาดาลที่มีอยู่เดิม รวมถึงขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดิน
- **น้ำผิวดิน** ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านและแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ตื้นเขิน

## เร่งแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำระยะเร่งด่วน

- **ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่** เพื่อจัดหาน้ำจากทุกแหล่งสำหรับรองรับการใช้ น้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำต่าง ๆ และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่อจัดสรรน้ำสนับสนุนครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย
- **ระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลปฏิบัติการส่งน้ำเข้าพื้นที่** โดยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา พร้อมจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำและช่วยเหลือประชาชน ทั้งการพัฒบบ่อบาดาล การขุดเจาะบ่อน้ำตื้น การสูบน้ำเติมน้ำในแหล่งน้ำ การผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม พร้อมประสานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดินแกลมน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด เพื่อให้ทุกคนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดินแกลมน้ำน้อยที่สุด

"ปก.พร้อมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"

☎ สายด่วนปภ. 1784 🌐 [www.disaster.go.th](http://www.disaster.go.th) 📱 @DDPMNews 📺 ปก.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์



ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย